

ตารางเปรียบเทียบ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ พ.ศ.2550 – 2556, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ..2563 (มีผลบังคับใช้ 24 มิถุนายน 2563)

ลำดับ	หัวข้อ	เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550 - 2556	เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560	เกณฑ์ ก.พ.อ. 2563
1	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)	1. ป.เอก ดำรงตำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงาน มาแล้ว 2 ปี 2. ป.โท ดำรงตำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงาน มาแล้ว 5 ปี 3. ป.ตรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงาน มาแล้ว 9 ปี	1. ป.เอก ดำรงตำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี และพันธะทดลองการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย 2. ป.โท ดำรงตำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงานมาแล้ว 4 ปี 3. ป.ตรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์และปฏิบัติงาน มาแล้ว 6 ปี	คงเดิมตามเกณฑ์ปี 2560
2	ผลการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
3	ผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)	มีผลงานอย่างน้อย 1 รายการ งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ หรือ ผลงานวิชาการ รับใช้สังคม หรือ หนังสือ ตำรา หรือ บทความทางวิชาการ (คุณภาพดี) และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ ได้แก่ (1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ (2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงกับบริบทโลก (3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ	มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 1 รายการ (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ตำราหรือหนังสือ 1 เล่ม <b>คุณภาพดี</b> สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจใช้ (1) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม/ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงานวิชาการใน ลักษณะอื่น 1 รายการ (คุณภาพดี) หรือ (2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม/ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงานทางวิชาการรับ ใช้สังคม (คุณภาพดี) 1 เรื่อง (3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม/ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และตำราหรือหนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพดี) ไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ หลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ)	มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 1 รายการ (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ตำราหรือหนังสือ 1 เล่ม <b>มีผลงานที่มีคุณภาพระดับ B โดยที่งานวิจัยตาม ข้อ 1 – 4 อย่าง น้อย 1 เรื่องผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding Author)</b> สำหรับการขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจใช้ (1) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้ สังคม (คุณภาพระดับ B) หรือ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพระดับ B+) และผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ (คุณภาพระดับ B) หรือ (2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้ สังคม (คุณภาพระดับ B) หรือ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพระดับ B+) และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 1 รายการ (คุณภาพระดับ B) หรือ (3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้

ลำดับ *	หัวข้อ	เกณฑ์ ก.พ.อ. 2550 - 2556	เกณฑ์ ก.พ.อ. 2560	เกณฑ์ ก.พ.อ. 2563
				สังคม (คุณภาพระดับ B) หรือ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพระดับ B+) และตำราหรือหนังสือ 1 รายการ (คุณภาพระดับ B) โดยที่งานวิจัยตาม ข้อ 1 - 3 อย่างน้อย 1 เรื่องผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author)
4	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (รองศาสตราจารย์)	ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี	ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี	คงเดิมตามเกณฑ์ปี 2560
5	ผลการสอน (รองศาสตราจารย์)	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและเสนอเอกสารคำสอนที่ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และใช้ประกอบการสอนมาแล้ว	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
6	ผลงานทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)	มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ (1) งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพดี) และ (2) หนังสือ หรือ ตำรา (คุณภาพดี) และต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ ได้แก่ (1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ (2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ	มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ และมี 2 วิธีดังนี้ วิธีที่ 1 ประกอบด้วย (1) + (4) หรือ (2) + (4) หรือ (3) + (4) (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (คุณภาพดี) หรือ (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 1 รายการ (คุณภาพดี) หรือ (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (คุณภาพดี) และ (4) ตำรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพดี) (โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ) วิธีที่ 2 ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรือ (3) (1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง คุณภาพดีมากที่สุด 2 เรื่อง และคุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ (2) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ (3) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ 2 อาจใช้ตำราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เล่ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ม แทนได้ (โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ)	มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ และมี 3 วิธีดังนี้ วิธีที่ 1 ประกอบด้วย (1) + (4) หรือ (2) + (4) หรือ (3) + (4) (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (คุณภาพระดับ B+) หรือ (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ 1 รายการ (คุณภาพระดับ B+) หรือ (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (คุณภาพระดับ B+) และ (4) ตำรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพระดับ B+) หมายเหตุ 1. งานวิจัยตามข้อ 1- 3 ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ กำหนด หรืออยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 อย่างน้อย 1 เรื่อง 2. ผลงานวิจัยของผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือ ผู้ประพันธ์บรรณาธิการ (Corresponding Author) 3. ตำราและหนังสือของผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) 4. ไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ วิธีที่ 2 ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรือ (3) (1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง คุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เรื่อง และคุณภาพระดับ B+ 1 เรื่อง หรือ (2) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงาน